



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๙๖

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามที่สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน และผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗-มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการพัฒนาด้านกายภาพ สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งตัวชี้วัด คือความสำเร็จในการดำเนินโครงการ สำนักงานอธิการบดี Go Green โดยกองอาคารและสถานที่และกองสวัสดิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้เสนอโครงการเพื่อผลักดันการเป็น Green Office แต่เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงควรปรับเปลี่ยนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Green Office โดยมีเหตุผลพอสรุปได้ว่าการจะเป็น Green office สำนักงานอธิการบดีจะต้องกำหนด นโยบาย และสร้างความเข้าใจในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อน และต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งสำนักงานอธิการบดี ซึ่งรวมไปถึงโรงอาหารและหอพักนักศึกษาด้วย ดังนั้น หากสำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการเช่นเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการเป็น Green office ต้องพิจารณาว่าจะกำหนดแนวทางอย่างไร เช่น การกำจัดขยะ การใช้กระดาษที่ผ่านการ Recycle แล้ว ระบบประหยัดไฟฟ้า ระบบจับกรองไขมันจากน้ำที่ใช้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนที่จะดำเนินการต้องเชิญคณะกรรมการมาตรวจประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่ถูกต้อง และภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้ว ต้องเชิญคณะกรรมการมาตรวจประเมินทุกปี เพื่อรักษาระดับมาตรฐาน Green office ซึ่งสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานใหญ่ มีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูง ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานอธิการบดี (รอบ ๙ เดือน) ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาปรับการดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไป

๒. เรื่องต้นทุนผลผลิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้รับข้อมูล จึงขอให้สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี